

BÁO CÁO

Kết quả giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) năm 2021-2022

Thực hiện Quyết định số 27/QĐ-HĐND ngày 28/3/2023 của Thường trực HĐND thị xã (nay là thành phố) về thành lập đoàn giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) năm 2021-2022;

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND, gồm có: ông Lý Ngọc Phong – Phó Chủ tịch HĐND – Trưởng đoàn, ông Huỳnh Văn Diên, Trưởng Ban Pháp chế – Phó Trưởng đoàn, ông Ngô Văn Thảo - Trưởng Ban Kinh tế, xã hội HĐND – Phó Trưởng đoàn, ông Nguyễn Hà Phương - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND – Thành viên, ông Phan Chí nhân – Thành viên Ban Pháp chế HĐND- Thành viên, bà Huỳnh Thị Thu Thủy, C/v VP HĐND và UBND – Thư ký và đại diện các cơ quan tham gia cùng đoàn: Văn phòng Thành ủy, Thanh Tra, Tư Pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Trung tâm Văn hóa – Thể thao & Truyền thanh (đưa tin).

Qua giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) năm 2021-2022, Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Tình hình, kết quả tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác thi hành án dân sự trên địa bàn

- Thực hiện Luật Thi hành án dân sự (THADS), các văn bản pháp luật liên quan và các văn bản chỉ đạo của Cục THADS tỉnh Bình Dương, Ban chỉ đạo THADS, Chi Cục THADS thành phố đã chủ động triển khai kế hoạch công tác năm. Hằng năm, trên cơ sở Kế hoạch công tác của Cục thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương, Cục THADS tỉnh ban hành Quyết định giao chỉ tiêu cho từng ngành, Chi Cục THADS đã xây dựng Kế hoạch công tác của ngành và triển khai thực hiện. Chi cục THADS có phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu đến từng chấp hành viên, cán bộ công chức và chỉ đạo tập trung, bám sát nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

- Về công tác kiểm tra: Công tác kiểm tra được Cục Thi hành án dân sự tỉnh thực hiện thường xuyên. Năm 2022, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra toàn diện Chi cục THADS thành phố. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát



hiện, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án, góp phần nâng cao chất lượng công tác THADS trên địa bàn thành phố.

- Về công tác cải cách hành chính: Trong năm 2021-2022, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã (nay là thành phố) đã tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về cải cách hành chính, cụ thể như: Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, kết luận số 84-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ chính trị về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chương trình hành động số 11-CTr/TU ngày 31/12/2020 của Tỉnh ủy Bình Dương, Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 03/02/2021 của Thị ủy Tân Uyên (nay là thành phố) về thực hiện công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2021-2025, Chỉ thị số 39-CT/TU, ngày 30/5/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy (nay là Thành ủy) về công tác thi hành án dân sự.

2. Kết quả thi hành án dân sự

- Từ năm 2021-2022, cơ quan THADS đã thụ lý thi hành 4.097 việc, tương ứng với số tiền là 893.813.969.000 đồng; đã giải quyết 3.018 việc, tương ứng với số tiền 460.563.183.000 đồng. Trong đó, thi hành xong là 2.866 việc, tương ứng với số tiền 191.961.629.000 đồng; đình chỉ thi hành án 42 việc, tương ứng với số tiền 43.409.766.000 đồng; Ủy thác thi hành án 110 việc, tương ứng với số tiền 225.191.788.000 đồng và chuyển kỳ sau là 1.079 việc, tương ứng với số tiền là 433.250.786.000 đồng.

- Cơ quan THADS đã có nhiều cố gắng, đảm bảo thi hành các bản án, quyết định theo quy định của pháp luật; tỷ lệ về việc và tiền có điều kiện thi hành hằng năm cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu do Cục THADS tỉnh giao. Chi cục THADS đã có nhiều cố gắng để vận động, thuyết phục các đương sự thống nhất thi hành nhằm giải quyết dứt điểm các vụ việc thi hành án. Trong năm 2021 tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện thi hành về việc đạt 60,04%, về tiền đạt 42,86% vượt chỉ tiêu được giao (40,17%) và năm 2022, tỷ lệ thi hành xong trên số có điều kiện thi hành về việc đạt 70,60%, việc tiền đạt 45,34% vượt 5,17% so với chỉ tiêu được giao (40,17%).

- Việc phân loại án được thực hiện đảm bảo đúng quy định, đối với các vụ việc có điều kiện thi hành, sau khi xác minh, phân loại án, Chấp hành viên tiến hành xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành kịp thời, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, cơ bản các bản án, quyết định có điều kiện thi hành được đưa ra thi hành đúng quy định, đảm bảo quyền, lợi ích của công dân. Đối với các vụ việc chưa có điều kiện thi hành án, Chi cục THADS tiến hành xác minh điều kiện thi hành án để ban hành quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án, thực hiện niêm yết, đăng tải công khai đảm bảo đúng quy định.

- Việc thực hiện các kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND): VKSND thường xuyên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động THADS tại Chi cục THADS thành phố theo quy định. Trong năm 2021-2022, VKSND đã ban hành 03 kiến nghị trong hoạt động nghiệp vụ tổ chức thi hành án. Các kiến nghị của VKSND được Chi cục THADS chấp nhận và cơ bản thực hiện nghiêm các nội dung kết luận, kiến nghị mà VKSND yêu cầu; kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình tổ chức thi hành án.

- Công tác vận động, giáo dục thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án được xem là hoạt động xuyên suốt trong quá trình giải quyết việc thi hành án kể cả chấp hành viên đã ra quyết định cưỡng chế. Tuyên truyền, vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, góp phần rất lớn trong công tác thi hành án loại trừ được khả năng chống đối từ các đương sự, hạn chế đến mức thấp nhất việc áp dụng biện pháp thi hành án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương và hạn chế khiếu nại, khiếu kiện kéo dài.

- Công tác phối hợp trong thi hành án dân sự: được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành liên quan với Chi cục THADS, căn cứ vào Quy chế của cấp trên và tình hình thực tế, Chi cục THADS đã ký kết Quy chế phối hợp với các ngành có liên quan cùng cấp để làm cơ sở trong tổ chức thực hiện tại địa phương. Nhìn chung, công tác phối hợp giữa Chi cục THADS với các cơ quan đơn vị có liên quan và chính quyền địa phương được đảm bảo và duy trì thường xuyên, nhất là việc xác minh điều kiện thi hành án và kiên quyết đưa ra cưỡng chế các vụ án phức tạp, kéo dài.

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo luôn được Chi Cục Thi hành án dân sự quan tâm, chủ động, sắp xếp bố trí lịch để lãnh đạo trực tiếp tiếp dân nhằm giải quyết kịp thời những yêu cầu, thắc mắc của công dân theo hướng dân chủ, công khai, văn minh, lịch sự. Thực hiện đúng quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự, không để tồn đọng, kéo dài quá quy định.

- Trong năm 2021-2022 tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo đã nhận là 24 đơn (21 đơn khiếu nại, 03 đơn tố cáo), đã giải quyết 100% số đơn nhận được. Các đơn đều được giải quyết đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật THADS, Thông tư số 02/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 01/02/2016 Quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự nên không có đơn khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài.

4. Công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo thi hành án dân sự

Chi cục Trưởng Chi cục THADS với vai trò là Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo THADS, trong thời gian qua đã kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo THADS, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố giải quyết kịp thời những khó khăn,

vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án cũng như trong việc phối hợp bảo vệ cường chế các vụ án lớn, phức tạp.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong thời gian qua, Chi cục THADS thành phố đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; công tác thi hành án dân sự có những chuyển biến tích cực; không để xảy ra việc bồi thường nhà nước trong hoạt động THADS. Việc xác minh, phân loại án, kê biên, định giá, xử lý tài sản thi hành án được thực hiện chặt chẽ; đã tổ chức cưỡng chế được một số việc đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành. Công tác kiểm tra được tăng cường, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những sai sót, vi phạm trong quá trình tổ chức thi hành án. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo được kịp thời, đúng quy định. Tổ chức bộ máy cơ quan THADS không ngừng được củng cố, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án từng bước được tăng cường về chất lượng; không có cán bộ, công chức thi hành án vi phạm kỷ luật do cố ý làm trái các quy định của pháp luật. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác được quan tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngày càng được chú trọng. Ban Chỉ đạo THADS đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong hoạt động THADS. Những kết quả này đã góp phần đáng kể vào ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

2. Khó khăn, hạn chế

2.1. Khó khăn

- Lượng hồ sơ thi hành án thụ lý quá nhiều so với số lượng Chấp hành viên hiện có tại đơn vị. Chi cục THADS thành phố hiện có 11/15 biên chế (thiếu 04 biên chế), trong đó có 05 Chấp hành viên (01 Chi cục trưởng và 02 phó Chi cục trưởng) nhưng mỗi chấp hành viên phải thụ lý bình quân hơn 500 việc/năm là khá cao, do đó rất áp lực cho đội ngũ chấp hành viên, dẫn đến tỷ lệ về việc chưa đạt theo chỉ tiêu được giao và số việc tồn chuyển sang kỳ sau tăng cao.

- Số vụ việc phức tạp, giá trị phải thi hành lớn và khó thi hành ngày càng nhiều, ảnh hưởng đến kết quả thi hành án; số vụ việc đã kê biên đang xử lý đưa ra bán đấu giá nhưng chưa có người mua, phải giảm giá nhiều lần; người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và không có tài sản, tài sản của người phải thi hành án là quyền sử dụng đất trong tác nghiệp phải tiến hành đo đạc, khảo sát vị trí tứ cận, diện tích, hiện trạng khu đất hoặc khôi phục mốc giới, đất nằm trong khu vực quy hoạch, giải tỏa nhưng chưa được đền bù, giải tỏa nên không xử lý được; tài sản của người phải thi hành án thuộc sở hữu của nhiều người phải thực hiện rất nhiều trình tự, thủ tục mất nhiều thời gian xử lý để thi hành án; nhiều trường hợp đương sự không hợp tác, ranh mốc không rõ ràng; không mời được chủ đất giáp ranh tham

ngày càng phức tạp trong khi biên chế của các cơ quan thi hành án dân sự còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Ý thức chấp hành pháp luật của người phải thi hành án chưa cao, thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nghĩa vụ thi hành án, còn có biểu hiện cố tình chây ì, chống đối, không tự nguyện thi hành án; cố tình khiếu nại để kéo dài việc thi hành án; có trường hợp bỏ đi khỏi địa phương không xác định được nơi cư trú mới, hoặc tuy họ có tài sản nhưng không đủ để đảm bảo thi hành và chưa đủ điều kiện để được xem xét miễn, giảm thi hành án theo quy định; tài sản đã kê biên, tổ chức bán đấu giá nhiều lần nhưng không có người mua, việc bán đấu giá tài sản còn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù và không có tài sản, nhiều vụ việc thi hành án rất phức tạp, cần có thời gian để xác minh tài sản trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và có sự phối hợp của nhiều ban ngành.

- Các văn bản áp dụng có thay đổi, chưa được điều chỉnh kịp thời, một số văn bản khi áp dụng gặp nhiều bất cập chưa phù hợp tình hình thực tế, các văn bản điều chỉnh còn chồng chéo nhau gây khó khăn cho công tác thi hành án...

** Nguyên nhân chủ quan*

- Lực lượng trực tiếp làm công tác còn thiếu so với tình hình thực tế trên địa bàn, số án ngày càng tăng theo từng năm, do đó trong quá trình thực hiện còn chậm trễ; việc xác minh điều kiện thi hành án còn chậm, mặc dù có phối hợp với địa phương, các cơ quan hữu quan nhưng kết quả chưa cao.

- Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo đôi lúc chưa thật sự quyết liệt, thiếu chủ động trong việc giải quyết dứt điểm một số vụ án có điều kiện thi hành; chưa chủ động, tích cực đề xuất tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ đạo THADS trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác THADS, nhất là trong chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, kéo dài.

- Chưa kiến nghị đề xuất thay đổi các nội dung văn bản chưa phù hợp, chồng chéo còn nhiều bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện, dẫn đến kéo dài việc thi hành án.

III. KIẾN NGHỊ

Từ những kết quả đạt được và khó khăn, hạn chế nêu trên, để công tác tổ chức, thực hiện đảm bảo quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố ngày càng hiệu quả, Đoàn giám sát kiến nghị cụ thể như sau:

1. Đối với Thường trực Thành ủy

- Chỉ đạo UBND thành phố, Ban chỉ đạo THADS thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài.

- Kiến nghị Thường trực Thành ủy có ý kiến với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương sắp xếp bố trí đảm bảo số lượng biên chế được giao là 15 đồng chí

gia chỉ ranh, nên phải mất nhiều thời gian, phối hợp nhiều lần để thực hiện, không ít vụ việc thi hành án rất phức tạp, cần có thời gian để xác minh tài sản trước khi áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án và có sự phối hợp của nhiều cơ quan;...

2.2. Hạn chế

- Số việc và số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng chưa thi hành chuyển sang kỳ sau còn ở mức cao (năm 2021: 1.150 việc/441.524.472.000 đồng; năm 2022: 1.079 việc/433.250.786.000 đồng). Tỷ lệ về việc trong năm 2021 chưa đạt chỉ tiêu được giao (thiếu 21,53%); năm 2022 chưa đạt chỉ tiêu giao (thiếu 10,97%).

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Thi hành án dân sự để nâng cao nhận thức trong nhân dân chưa được quan tâm đúng mức. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu lồng ghép thông qua quá trình tổ chức thi hành án mà chưa có hình thức phù hợp để chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về THADS đến nhân dân, dẫn đến nhiều trường hợp đương sự không tự nguyện thi hành án và phải cưỡng chế (Từ 01/10/2020-30/09/2022 áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với 24 quyết định).

- Công tác phối hợp giữa Chi cục Thi hành án dân sự với các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ như thẩm tra, xác minh vụ việc, tuyên truyền vận động, giải quyết vụ việc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai... đôi lúc chưa thực hiện tốt.

- Trong năm 2021-2022, Viện Kiểm sát nhân dân ban hành 03 kiến nghị của viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân đối với việc: Người phải thi hành án có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành, Chi cục Thi hành án chưa làm thủ tục theo quy định để giải quyết xong việc thi hành án; chưa giao và chậm giao quyết định thi hành án; chậm xác minh, chưa xác minh thi hành án; về bán tài sản đã kê biên; trả lại tiền, tài sản cho đương sự đang chấp hành án phạt tù; ra quyết định thi hành án nhưng chấp hành viên chưa tổ chức thi hành án kịp thời.

3. Nguyên nhân

* Nguyên nhân khách quan

- Thành phố Tân Uyên có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân và công nhân lao động đến sinh sống và làm việc, từ đó cũng xảy ra nhiều các tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân và gia đình, các tệ nạn xã hội..., do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội thời gian dài, hầu hết các địa phương đều gặp khó khăn về nhiều mặt, trong đó có ảnh hưởng đến hoạt động thi hành án, dẫn đến số vụ việc chưa giải quyết còn cao.

- Số lượng bản án, quyết định của Tòa án chuyển sang cơ quan thi hành án để thi hành ngày càng tăng, số việc và số tiền phải giải quyết lớn, tính chất vụ việc

(thiếu 04 biên chế) cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố. Do tình trạng thiếu biên chế làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả thi hành án các vụ việc trên địa bàn thành phố.

2. Đối với UBND thành phố Tân Uyên

- Chỉ đạo Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật phối hợp với Chi cục THADS quan tâm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về THADS, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và mọi người dân trong công tác THADS.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành liên quan và chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Chi cục THADS trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS như: Công tác bảo vệ cưỡng chế thi hành án; xác minh vụ việc...

- Tăng cường chỉ đạo giải quyết dứt điểm đối với những việc phức tạp, kéo dài, có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về đất đai...

- Quan tâm hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án đối với các trường hợp phải thi hành án là cơ quan Nhà nước theo quy định tại Điều 65 Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố

Thực hiện tốt quy chế làm việc của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự đề ra, tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự; tham mưu, đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến thi hành án dân sự. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND thành phố và cơ quan có thẩm quyền khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố.

4. Đối với Chi cục thi hành án dân sự thành phố

- Tiếp tục kiến nghị Tổng cục Thi hành án dân sự và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đối với nội dung kiến nghị theo Báo cáo số 323/BC-CCTHADS ngày 21/4/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố Tân Uyên năm 2021-2022.

- Lãnh đạo THADS là thành viên Hội đồng giáo dục pháp luật tham mưu Hội đồng thực hiện tuyên truyền đối với các nội dung thuộc lĩnh vực THADS.

- Tập trung rà soát, giải quyết những vụ việc có giá trị lớn, tồn đọng lâu năm; giải quyết dứt điểm các kiến nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố. Thường xuyên kiểm tra, xác minh, phân loại án để có biện pháp giải quyết đạt hiệu quả cao.

- Kiên quyết cưỡng chế đối với những vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng người phải thi hành cố tình chống đối, trốn tránh trách nhiệm. Đối với



những vụ việc có tính chất phức tạp, chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết, báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để có hướng giải quyết dứt điểm.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả công tác THADS, nhất là trong việc cưỡng chế, kê biên bán đấu giá tài sản,... tiếp tục chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở các xã, phường để đôn đốc, thuyết phục các đương sự tự nguyện thi hành án.

- Thực hiện xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật đối với người phải thi hành án vi phạm để pháp luật được thực thi và góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án.

- Tăng cường công tác tự kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của chấp hành viên trong quá trình tác nghiệp để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được thi hành án.

- Tăng cường thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành và nghiệp vụ đơn vị. Thường xuyên cập nhật đăng tải trên trang thông tin điện tử, số việc chưa có điều kiện thi hành.

- Tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu quả giải quyết các vụ việc, đảm bảo chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố cần mở nhiều đợt cao điểm để giải quyết án tồn đọng, đồng thời cương quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những đối tượng có điều kiện thi hành nhưng lẩn tránh, chây ì, cố tình kéo dài thời gian thi hành án.

Trên đây là báo cáo kết quả giám sát về công tác thi hành án dân sự trên địa bàn thị xã (nay là thành phố) năm 2021-2022. Đoàn giám sát báo cáo Thường trực HĐND xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT Thành ủy;
- TT. HĐND; UBND; UBMTTQVN tp;
- Thành viên Đoàn giám sát;
- Đại diện cơ quan tham gia Đoàn giám sát;
- Cơ quan chịu sự giám sát;
- LĐVP;
- Lưu: VT, Thủý.

**TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
TRƯỞNG ĐOÀN**



Lý Ngọc Phong